



## Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH TÂM

## Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Hải

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC TRÂM

## Khởi động đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Ảnh: MINH ĐỨC

## Báo cáo tình hình triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời hoạt động dạy thêm, học thêm

Chiều ngày 17/3, UBND tỉnh họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời hoạt động dạy thêm, học thêm. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Hiện nay, hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh vẫn đang thực hiện

theo Thông tư số 17 và Quyết định số 2499 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 28/2/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 115 hướng dẫn chi tiết một số nội dung trong Thông tư số 17. Sau quá trình triển khai thực hiện, việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường (Xem tiếp trang 4)

THANH HẰNG

## Trưng bày chuyên đề "Thái Bình trong dòng chảy lịch sử"

Hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày thành lập tỉnh (21/3/1890 - 21/3/2023), sáng ngày 17/3, Bảo tàng tỉnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Thái Bình trong dòng chảy lịch sử". Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Trưng bày chuyên đề bao gồm 2 phần: Thái Bình - cội nguồn lịch

sử; Thái Bình - đổi mới, hội nhập và phát triển. Với gần 300 tư liệu hiện vật, hình ảnh được chọn lọc, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, trưng bày chuyên đề giới thiệu về vị trí địa lý, quá trình hình thành đất đai, dân cư, truyền thống văn hóa, văn hiến, đấu tranh chống giặc ngoại xâm (Xem tiếp trang 4)

TU ANH

Sáng ngày 17/3, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc khởi động đề án của Chính phủ "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" (Đề án 01). Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Đề án 01 được Chính phủ phê duyệt trên cơ sở đề xuất của Hội

LHPN Việt Nam. Mục tiêu của Đề án 01 là: đến năm 2030, củng cố, hỗ trợ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 hợp tác xã (HTX), 10.000 tổ hợp tác (THT) được các cấp hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 100.000 lao động nữ trong THT. 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX. (Xem tiếp trang 4)

XUÂN PHƯƠNG

## Hội thảo tư vấn, phản biện, lấy ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Sáng ngày 17/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện, lấy ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật như: tên gọi của dự thảo Luật; bố cục và kết cấu của dự thảo Luật; các chính sách của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng để bị tổn thương và trong các giao dịch đặc thù; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị sửa đổi một số câu chữ để bảo đảm tính chính xác, dễ hiểu.

Sau hội thảo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, gửi cấp có thẩm quyền, góp phần vào quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

THU HOÀI

## Tập huấn nghiệp vụ xuất nhập khẩu và đầu tư cho các doanh nghiệp FDI

Sáng ngày 17/3, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Chi cục Hải quan Thái Bình và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền một số quy định lĩnh vực hải quan về xuất nhập khẩu và đầu tư cho các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các học viên là cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được phổ biến chiến lược phát triển ngành hải quan; những cải cách, hoạt động chuyển đổi số phục vụ thông quan hàng hóa; cập nhật một số quy định mới về xuất nhập khẩu trong lĩnh vực hải quan đối với hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. Các cán bộ Chi cục Hải quan Thái Bình cùng với chuyên gia hướng dẫn doanh nghiệp xử lý vướng mắc khi hệ thống gặp sự cố, mã số HS không khai báo được đối với hàng tạm nhập tái xuất và một số vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp FDI trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư tại Thái Bình.

Hiện tại, trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 64 dự án của 62 doanh nghiệp FDI đang hoạt động. Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp FDI năm 2022 đạt gần 14.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 360 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 36.000 lao động. Thông qua hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật giúp các doanh nghiệp FDI nắm vững và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, triển khai đầu tư, sản xuất và xuất nhập khẩu thuận lợi, hiệu quả hơn.

KHÁC ĐUẦN

## Động lực mới từ những tuyến đường trục kết nối trong Khu kinh tế Thái Bình

(Xem trang 2)



Thi công đào đắp nền đường tại tuyến số 3 đoạn qua địa phận xã Nam Hải (Tiên Hải).